

## มายาคาเฟ่

■■ ถึงธุรกิจจะเป็นคู่แข่งกัน แต่ความสัมพันธ์ยังมีอยู่ ช่อง 3 ร่วมกับ ช่อง 7 จัดกิจกรรมกระชับมิตร “ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาล ปี2008-2009” งานนี้ดารานักพากย์ ผู้สื่อข่าว ทั้งสองช่อง ลงพาดแข้งกัน ส่วน ทูตประวิทย์ และคุณแดง ไม่ได้ลงแข่งแต่จะไปเป็นหัวหน้ากองเชียร์ อาทิคนนี้ บ่าย 2 ที่ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ■■ ขอแสดงความยินดีกับ ปัญญา นิรันดร์กุล, กัลยาณี วิทยธูยทศศาสตร์, อนุชา ทรงศิริ, แนนโอ๊ค-สมิทธิ อารยะสกุล ที่ได้รับเลือกเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณและเข็ม



เชิดชูเกียรติ งาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประเภทผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ วิทู และโทรทัศน์ ■■ ออกมาเผชิญโลกแห่งความจริง รอน-ณภัทรภณ AF 5 เจ้าของฉายา ดิง ออฟ แคนซ์ ออกปากว่าโลกแห่งวงการบันเทิงมันใหญ่โตและมีอะไรที่เขาจะต้องเรียนรู้อีกมากมายและไม่ลืมที่จะสะกดให้แฟนฯ ตามอ่านเรื่องราวของเขาได้ใบ เฟสส์

ฉบับล่าสุด ■■ เศรษฐกิจขยับวีเอเหมียว-สวรส ศรีประทุม ชวนคนไทยดูและใส่ใจ-สุขภาพ ในรายการ “แข็งมร่งทั่วไทยกับไวตามินค์ทูโก” ทางช่อง ไทยโซโซ มีเรื่องราวและวิธีการดูแลสุขภาพ



สุขภาพพามาขยให้ขมกัน จันทร์-ศุกร์ ช่วง 8 โมงเย็น ■■ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสุขภาพพิเศษ โดยมีกูโธ “ผู้พันเบิร์ด-วันชนะ”, “ผู้พันเตอด-วินัย สุวารี”, “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” ในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30-17.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ■■ เท่ากันตรงไหน นั่งพูดคุย



กับ อิม-อชิตะ ในรายการ ดาราปาร์ตี้ พิธีกรสาว อ้อย-วรัทยา ก็เรียก “พี่” เล่นเอาอิมร้องเสียงหลงเฮ้ย???? อายุเราเท่ากัน สาวอ้อยเลยตามกลับ อายุเท่าไร สาวอิมก็ตอบอย่างมั่นใจ 25 เท่ากับ เกิดปีกระด่าย เล่นเอาอ้อยจำกึก โดพี่อยากจะโกงอายุก็ไม่ดูปีมาให้ดิชะก่อน เพล้ง แดกไม่รับเขียนอะ ■■

งาเปิดตัวหนังสือ “แมร์ลา” ไม่รู้ใครไปถามอะไรที่มใจดำสาวปากกล้า กาลละแมร์-พัชรศรี ว่าไม่เห็นเงาพี่เคปียะวัฒน์ แต่นั่นแหละ บ่อเอาตาของสาวแกร่งถึงกับแตกปล่อยโฮเสียฟอร์มหมดเลยดี ■■ ลีอกันสนั่นว่าหนุ่ม-กรรชัย จะตกลงข่าวแต่งงานสิบไปเช็คมาก็แค่ข่าวลือเท่านั้น แต่เจ้าตัวยังปากกล้าเปรยว่าแต่งงาน



อีวันก็อยากให้หนุ่มออกงานคู่ เข็ม-กุดตริ้ว ก็กล้าๆ ขำๆ หน่อย รับรองได้เห็นแน่ หุหุ พุดไม่เกรงใจ เมย์ พี่องอารมย์ เลขนะหนุ่ม ■■ ไปรับหน้าที่เป็นพ่อครัวหัวเห็ดให้กับรายการ สุริวิภา ที่ยกกองมาถ่ายทำกันที่ ลีลาวดี สป่า หนุ่มอีก-บรรณ พุดหลุดปากออกมาว่า ไม่มีวันเอา ทาทท ยัง มาเป็นแฟน 100% เธอเชื่ออะ เพราะไม่ใช่แค่แฟนแต่เป็นถึงว่าที่ภรรยาใช้วัยขยชยล่ะ ■■

### หนุ่มๆ ดำเนิน